

## **Tâm gương tài năng, tâm huyết, sáng tạo**

Trường TH Khương Mai được xây dựng tại địa chỉ Ngõ 106 - Nguyễn Ngọc Nại - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. Là một ngôi trường được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt hoạt động dạy, học và các hoạt động chuyên môn nhằm phát huy tốt khả năng học tập, sáng tạo cho học sinh.

Đảm bảo 100% học sinh được học tập và giáo dục theo chương trình của Bộ GD&ĐT, học sinh đã được định hướng phát triển năng lực và tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ và kỹ năng sống, điều đó đã được thể hiện rõ “nhân cách - tri thức - kỹ năng”. Một ngôi trường đã có bề dày hơn 20 năm thành lập đã đạt được rất nhiều thành tích cao về văn hóa - văn nghệ các cấp Thành phố, cấp Quận. Trong đó đóng góp không nhỏ để xây dựng nền tảng văn hóa - văn nghệ trường Tiểu học Khương Mai ngày càng vững mạnh là những đóng góp và thành tích của cô giáo Thạch Thị Thanh Bình - Một cô giáo trẻ tài năng, tâm huyết, sáng tạo, luôn cống hiến cho nghề.



Cô giáo Thanh Bình trong lễ kỉ niệm 20/11/2022

Bắt đầu từ năm học 2008 - 2009, cô giáo Thanh Bình bắt đầu nhận công tác tại mái trường tiểu học Khương Mai. Khi đó cô được phân công giảng dạy môn Âm nhạc và hoạt động phong trào trong nhà trường. Học sinh các lớp cô dạy có nề nếp rất tốt, các con luôn chú ý nghe giảng, do vậy học sinh có khả năng tiếp thu bài rất nhanh nhạy. Cô luôn

xứng đáng là tấm gương sáng về người giáo viên - người mẹ hiền trong môi trường sư phạm, sống và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Từ khi về nhận công tác tại trường cô liên tục đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường, cấp quận, là giáo viên trẻ cô rất giỏi công nghệ thông tin thể hiện qua những bài giảng điện tử do cô thiết kế rất cuốn hút học sinh, ngoài ra cô đã mạnh dạn thiết kế bài giảng Elearning và đạt giải cấp trường.



Cô giáo Thanh Bình trong tiết dạy chuyên đề Âm nhạc cấp Quận

Dưới vai trò nhà giáo, khi trực ở trường, người ta không thấy cô đi trễ về sớm. Cô luôn có mặt đúng giờ, tuân thủ đúng luật lệ nội quy nhà trường. Cô luôn thực hiện đúng mọi chủ trương của nhà trường, được tập thể tin nhiệm, luôn có ý thức tập hợp, xây dựng môi đoàn kết nhất trí trong nhà trường và xây dựng tập thể lớn mạnh, thống nhất từ các khối lớp đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. Cô luôn nhiệt tình tham gia các phong trào do nhà trường và đoàn thể tổ chức.

Với đức tính giản dị, ham học hỏi, cô luôn cố gắng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức người giáo viên nhân dân, không ngừng học tập, trao đổi kiến thức với đồng nghiệp, để có những bài giảng hay, phương pháp giảng dạy khoa học truyền dạy cho học trò những kiến thức văn hoá trên bục giảng, cũng như vốn kiến thức sống sau này. Những giờ học thú vị trên lớp hay những giờ ngoại khoá, cô giáo Thanh Bình luôn tạo

không khí gần gũi tình cảm với học sinh, coi những lứa học sinh của mình như những đứa con. Vì vậy học sinh rất quý trọng cô và luôn cố gắng ngoan ngoãn, phát huy ý thức tốt trong giờ của cô. Có những lứa học sinh chăm chỉ học tập, có tinh thần tiếp thu kiến thức là một trong những nguồn động viên lớn khích lệ cô phải phấn đấu hơn nữa để đáp lại niềm tin yêu kính trọng của học trò.

Trong nhà trường, giáo dục Âm nhạc góp phần giúp học sinh hình thành và phát triển toàn diện về nhân cách, hài hòa về thể chất và tinh thần. Thông qua nội dung các bài hát, các hoạt động âm nhạc và phương pháp giáo dục đã tạo cơ hội cho học sinh được trải nghiệm và phát triển các năng lực thẩm mỹ đặc thù ở môn học này như: thể hiện âm nhạc, cảm thụ âm nhạc, phân tích và đánh giá âm nhạc, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những em học sinh có năng khiếu âm nhạc.

Trong nhiều năm qua, cô giáo Thanh Bình luôn vinh dự được Ban giám hiệu Trường tiểu học Khương Mai cử tham dự kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận. Không phụ lòng tin của BGH nhà trường, đồng nghiệp và học sinh, cùng với bề dày kinh nghiệm, kiến thức và luôn tích cực đổi mới phương pháp dạy học như: thiết kế các hoạt động phát huy tốt tính tích cực, chú trọng phát triển năng lực cho học sinh, đặc biệt là năng lực tự học, năng lực hợp tác, thảo luận nhóm và năng lực chuyên biệt theo môn học, vì vậy trong các lần tham dự ấy cô đều đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi.

Phong trào văn hóa - văn nghệ là một trong những phong trào có vai trò quan trọng trong các hoạt động của nhà trường, bởi những hoạt động này góp phần không nhỏ vào việc hoàn thiện mỗi con người, tạo tiền đề thúc đẩy quá trình học tập và làm việc đạt kết quả cao. Một trong những hoạt động trọng tâm năm học 2021 - 2022 chính là Hội diễn “Tiếng hát quản lý và giáo viên ngành giáo dục” Quận Thanh Xuân, cô giáo Thạch Thị Thanh Bình đã đóng góp không nhỏ công sức vào thành tích của nhà trường. Cô giáo đã đem lời ca, tiếng hát, toát lên vẻ đẹp nhân văn của người giáo viên, phản ánh chân thực những công việc thầm lặng mà cán bộ, giáo viên đang góp phần “thắp sáng lên niềm tin”, “thi đua rèn đức, luyện tài”, với mong muốn xây dựng “Trường học hạnh phúc - Giáo viên hạnh phúc - Học sinh hạnh phúc”, là nơi các cấp lãnh đạo, PHHS và nhân dân tin tưởng gửi gắm thế hệ tương lai của đất nước học tập, rèn luyện, xây dựng ước mơ. Chúc mừng cô giáo Thạch Thị Thanh Bình và tập thể cán bộ giáo viên trường TH Khương Mai đã thể hiện hết mình trong buổi biểu diễn và đạt giải Nhất tại Hội diễn.



*Cô Thạch Thị Thanh Bình cùng CB - GV trong nhà trường tham gia Hội diễn Văn nghệ cấp Quận*

Trong những năm tháng cống hiến cho nghề, cô nhanh chóng khẳng định năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Cùng với những kiến thức đã được học ở trường, kinh nghiệm đúc kết từ công việc thực tế và không ngừng học hỏi từ bạn bè, cô luôn tạo tình cảm thân thiện với đồng nghiệp. Do vậy cô rất được đồng nghiệp tin tưởng và luôn giúp đỡ cô trong công việc, từ đó thúc đẩy lẫn nhau cùng cố gắng trong công tác giảng dạy.

Là một cô giáo có chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, uy tín với bạn bè, đồng nghiệp, cô luôn hoàn thành tốt các công việc nhà trường, cấp trên giao phó, có nhiều sáng kiến trong công tác giảng dạy mà cô còn là một cô giáo tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm và yêu thương học trò hết mực. Cô thường xuyên chia sẻ những phương pháp giảng dạy và kinh nghiệm của mình để giúp các thành viên trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài công việc giảng dạy trên lớp thì cô cũng luôn quan tâm đến đời sống của các đồng nghiệp, sẵn sàng giúp đỡ khi đồng nghiệp gặp khó khăn. Nhờ có sự giúp đỡ của cô giáo Thạch Thị Thanh Bình, Tổ Bộ môn trường Tiểu học Khương Mai luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường đề ra.



Cô giáo Thanh Bình cùng BGH và Tổ Bộ môn của trường tiểu học Khương Mai.

Với 15 năm trong nghề, cô Bình luôn phấn đấu trong sự nghiệp trồng người, dạy dỗ biết bao thế hệ học sinh đến với bên bờ tri thức nghệ thuật. Cô luôn cố gắng phấn đấu dưới tư cách một nhà giáo mẫu mực, là tấm gương sáng không chỉ với những thế hệ học sinh mà còn với thế hệ giáo viên chúng tôi, để không ngừng thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển, cùng cống hiến hết mình để đào tạo cho nước nhà những mầm non tương lai.

**Xác nhận của nhà trường**

**Người viết**